

## ม.มหาสารคาม ลงแขกดำนา 'ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ'

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประเพณี  
ลงแขกปักดำนา เจริญพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า  
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 "ปลูกวัน  
แม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ"

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)  
จัดโครงการลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง  
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 "ปลูกวันแม่  
เก็บเกี่ยววันพ่อ" ณ บริเวณแปลงนา โดยมี ศ.ดร.สัมพันธ์  
ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ธีรยุทธ  
ชาติชนะยีนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ อาจารย์  
บุศลากร นิลิตนักเรียน ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน  
ช่วยกันลงแขกปักดำนา บนเนื้อที่ 5 ไร่ เป็นข้าวเจ้าพันธุ์มะลิ 105

กิจกรรมครั้งนี้จัดเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  
อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รักษาและอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนา ซึ่งเป็นรากฐานของ  
คนไทย ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร โดยมีอาจารย์ บุศลากร นิลิต และนักเรียน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สืบสานประเพณีลงแขกดำนาพร้อมกัน โดยได้กำหนด "ปลูกวันแม่  
เก็บเกี่ยววันพ่อ"ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการ  
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้ดำเนินการในพื้นที่แปลงนามหา  
วิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ซึ่งการดำนา นับเป็นภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวภาคอีสานใน  
อดีตเมื่อถึงฤดูการทํานา โดยชาวภาคจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนช่วยเหลือจนเสร็จกัน ช่วยกันทํานาโดย  
ไม่มีค่าจ้างแรงงาน แต่ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ ทำให้แรงงานในนา  
ขาดแคลนอย่างหนัก หลายครอบครัวจึงมีการจ้างแรงงานจากที่อื่นมาช่วย ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง  
ขึ้น ซึ่งทำให้ปัจจุบันประเพณีลงแขกปักดำนา อันเป็นประเพณีที่ดีงามที่ใกล้จะสูญหายไปจากสังคม  
ในชนบท และกำลังจะกลายเป็นตำนาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสืบสาน  
อนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนาให้คงอยู่สืบไป

ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ อนุสรณ์ บุศลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มาร่วมดำนาในวันนี้ กล่าว  
ว่า "ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณว่ากิจกรรมลงแขกดำนา มมส ได้ดำเนินจัดขึ้นทุกปีในช่วงวันแม่แห่ง  
ชาติ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุศลากร นิลิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการส่งเสริมให้  
ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้การดำนา ภูมิใจเป็นอย่างมากที่เห็นภาพความสามัคคีของชาว มมส  
ที่ร่วมมือกันในการปักดำนาในครั้งนี้ ที่บ้านผมเองก็มีนา และช่วงวันหยุดก็ได้มีโอกาสกลับบ้านไปช่วย



# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/การศึกษา-วัฒนธรรม

วันที่: อังคาร 16 สิงหาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 4638

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 65.77

Ad Value: 59,193

PRValue (x3): 177,579

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ม.มหาสารคาม ลงแขกดำนา'ปลูกวันแม่' เก็บเกี่ยววันพ่อ'



พ่อแม่ทำนา ในส่วนตัวดำนาเป็นตั้งแต่เด็กเพราะพ่อแม่พาไปดำนาและสอนวิธีการดำนา มีความภาคภูมิใจถึงจะเหนื่อยแต่ก็สุขใจ

น.ส.สุธาสิณี ฉลุทอง ชื่อเล่น เมฆ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมดำนาในวันนี้ว่า รู้สึกดีใจ และภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในการลงแขกดำนา ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดขึ้น ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วก็เคยดำนามาบ้าง เพราะที่บ้านก็มีอาชีพทำนา แต่การลงแขกที่มีคนจำนวนมากๆ มาช่วยกัน โดยไม่ต้องใช้ค่าจ้างก็ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว เพราะสมัยนี้มีแต่การรับจ้างรายวัน และที่สำคัญทำให้เราเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยของชาวนาและรู้คุณค่าของข้าวมากขึ้นด้วย

น.ส.ทิพชัญญา ภู่อุ่ม ชื่อเล่นเพลง ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บอกว่า เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมดำนาวันนี้ เพราะไม่ถนัดเลยที่จะได้เห็นบรรยากาศความรักความสามัคคีกัน ทำกิจกรรมดำนาด้วยกันด้วยความพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงออก

ถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ตัวเราสามารถทำได้ ซึ่งแน่นอนว่าการลงมือลงแรงปฏิบัติจริง เราหาไม่ได้จากในห้องเรียน วันหนึ่งจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนใหญ่ที่จะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว นอกจาก ม.มหาสารคาม

นายธนายุทธ กล้าหาญ ชื่อเล่น ก๊อต ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บอกว่า วันนี้ มีนัดกับเพื่อนๆ แต่งกายชุดแฟนซี มาสร้างสีสัน และความบันเทิงในงานลงแขกดำนา รู้สึกมีความสุข และภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระราชินี จากที่เห็นภาพวันนี้ มีทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักเรียน ได้มาร่วมแรงร่วมใจกัน พร้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปฏิบัติร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันภายในองค์กร ซึ่งตนเองนอกจากจะมาร่วมแสดงในภาคบันเทิงเพื่อนำประกอบเสียงกลองยาวแล้ว ยังได้ร่วมลงแปลงนาปลูกต้นข้าวด้วย